

TIỀN HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 18/9, huyện Tiền Hải tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao (TDTT) lần thứ IX. Các đồng chí: Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh tới dự.

Mở đầu lễ khai mạc là màn võ cờ Tổ quốc, cờ Đại hội TDTT, kiệu ảnh Bác Hồ và diễu hành biểu dương lực lượng với hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, vận động viên thuộc 15 khối đoàn thể, câu lạc bộ văn hóa, thể thao của huyện tham gia. Sau lễ khai mạc đã diễn ra nội dung thi đấu môn kéo co thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào TDTT tiếp tục phát triển...

MẠNH THẮNG

HOA SĨ THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)



Hoạ sĩ Đỗ Như Diễm trao tặng tranh cổ động cho Bảo tàng Hồ Chí Minh.

tầng lớp nhân dân: "Bác luôn quan tâm thiếu niên, nhi đồng vùng cao, biên giới", "Bác gần dân, vì dân", "Ai yêu thiếu niên nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh". Đây sẽ là những tư liệu quý phục vụ công tác tuyên truyền, triển lãm của Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân các sự kiện quan trọng của đất nước.

Trần trong các tác phẩm nghệ thuật được trao tặng tại buổi lễ, đại diện Bảo tàng Hồ Chí Minh kết sẽ bảo quản tác phẩm trong điều kiện tốt nhất có thể, đồng thời sẽ gửi thư mời các tác giả tham dự khi các cuộc triển lãm được tổ chức.

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

mới ở các xã biên giới; củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, nền bình phòng toàn dân ngày càng vững mạnh; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ các cấp đạt kết quả tốt.

Trong những năm tới, Đảng ủy BDBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác như: xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác tham mưu cho các cấp; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; các giải pháp về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu...

Tại hội nghị, Đảng ủy BDBP tỉnh khen thưởng 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 18/9

Thế giới: Hơn 6,53 triệu người đã tử vong do Covid-19. Tính đến chiều ngày 18/9, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 617 triệu ca, trong đó hơn 6,53 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Số ca mắc mới trong ngày giảm so với ngày 17/9

Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 18/9, cả nước ghi nhận hơn 1.890 ca mắc Covid-19 mới, 1 ca tử vong.

Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 259,3 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, gần 640 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số ca nặng đang phải thở oxy là 115 ca.

Thái Bình: Tỷ lệ tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt hơn 66,2%



Học sinh huyện Kiến Xương được khám sức khỏe trước khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 71 bệnh nhân, trong đó 12 bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, 59 bệnh nhân điều trị tuyến huyện.

Tính đến hết ngày 17/9, Thái Bình đã tiêm được hơn 4,21 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt hơn 93,2%, mũi 4 đạt hơn 66,2%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt gần 47,3%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt hơn 85,6%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là hơn 54,1%.

HOÀNG LÂM

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỐ Y TẾ: 0969.851.212, 0227.3640.786. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476, 0227.3831.885

Giải bóng đá công nhân viên chức lao động ngành công thương

Công đoàn ngành công thương vừa tổ chức giải bóng đá công nhân viên chức lao động. Tham dự giải có 5 đội bóng thuộc các đơn vị: Công đoàn Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công đoàn Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát; Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long; Công đoàn Công ty Cổ phần May xuất

khẩu Thái Bình; Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng tại Thái Bình. Các đội chia hai bảng đá vòng loại, chọn các đội vào bảng kết và chung kết.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao cúp vô địch cho đội đạt giải nhất và huy chương cho các đội đạt giải nhì, ba. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải cá nhân cho các cầu thủ.

MAI THƯ

Giải bóng bàn câu lạc bộ văn hóa mới mở rộng

Ngày 18/9, tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh diễn ra giải bóng bàn câu lạc bộ văn hóa mới mở rộng.

Giải quy tụ 9 đội với gần 60 vận động viên trong và ngoài tỉnh tham gia. Các đội được chia thành các bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần giao lưu, đoàn kết, thân thiện.

Sau một ngày thi đấu, Ban tổ chức đã trao cúp, cờ, huy chương và phần thưởng cho các đội.

Thông qua giải góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện bóng bàn, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh thi đấu cho các vận động viên. Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

XUÂN PHƯƠNG

Prudential Việt Nam chi trả quyền lợi cho khách hàng

Chiều ngày 18/9, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Văn phòng Tổng đại lý Prudential Việt Nam tại Thái Bình tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng.

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong đối với khách hàng Nguyễn Công Yếu, người được bảo hiểm Đỗ Minh Toàn, sinh năm 1975, xã

Cộng Hòa (Hưng Hà), không may mắc bệnh hiểm nghèo, đã qua đời. Prudential Việt Nam đã tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong theo đúng điều khoản hợp đồng bảo hiểm với tổng số tiền chi trả hơn 1,847 tỷ đồng.

Đây là số tiền mặt được chi trả lớn nhất của Prudential đến nay tại Thái Bình. Cùng với việc thực hiện nghiêm túc các điều khoản của

các hợp đồng, nhiều năm qua, Prudential Việt Nam, Văn phòng Tổng đại lý Prudential Việt Nam tại Thái Bình đã đồng hành với các đơn vị, tổ chức xã hội thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại chương trình, Prudential Việt Nam giới thiệu sản phẩm mới của mình; đồng thời giải đáp thắc mắc, hướng dẫn khách hàng các thủ tục cần thiết khi tham gia và quyền lợi được hưởng từ sản phẩm này.

PHƯƠNG CHI



Prudential Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

CÔNG AN XÃ BÁCH THUẬN Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự

của các loại tội phạm để nhân dân biết, phòng tránh, chủ động phối hợp đấu tranh, ngăn chặn.

Đại úy Trần Quý Biển, Trưởng Công an xã Bách Thuận cho biết: Khi mới được điều động về địa phương, Công an xã gặp nhiều khó khăn trong việc nắm địa bàn thủ thập thông tin, sàng lọc đối tượng vì Bách Thuận là xã đông dân cư, địa dư hành chính rộng, lại tiếp giáp với tỉnh Nam Định. Toàn xã hiện có 6 đối tượng đang thi hành án treo, 1 đối tượng cải tạo không giam giữ, 1 đối tượng có lệnh truy nã, 11 đối tượng nghiện ma túy... Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương. Công an xã đã xây dựng quy chế làm việc; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tiến hành kiện toàn lại các tổ an ninh tự quản tại các thôn và hướng dẫn các tổ triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn dân cư. Phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách lĩnh vực, địa bàn cụ thể tích cực nắm bắt tình hình an ninh trật tự, đời sống nhân dân; kịp thời tham mưu cho Công an huyện, Đảng ủy, UBND xã giải quyết nhanh các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự không để trở thành điểm nóng; tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến âm mưu, thủ đoạn hoạt động

tạo sự tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã Bách Thuận đã tổ chức 3 đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; tham gia cùng với công an cấp trên thụ lý 6 vụ việc liên quan đến trật tự xã hội (4 vụ liên quan đến cờ bạc, lô đề, 1 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ đánh người gây thương tích). Cùng với đó, Công an xã Bách Thuận cũng tích cực

phối hợp với Công an xã Nam Định, huyện Nam Trực (Nam Định) cùng các chủ đơn ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy bằng đường thủy. 5 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy cùng 10 công an viên ở các thôn không chỉ ngày đêm tuần tra, xử lý vụ việc mà còn tích cực phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên



Công an xã Bách Thuận giám sát tình hình an ninh trật tự qua hệ thống camera.

truyền, vận động, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng; duy trì hiệu quả 10 mô hình tự quản an toàn giao thông, an ninh trật tự. Công an xã cũng đã tham mưu UBND xã, vận động nhân dân lắp đặt 40 camera giám sát an ninh trên tất cả các trục đường chính để nắm bắt nhanh, xử lý kịp thời các vụ việc, bảo đảm an ninh trật tự trên toàn địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Như Sơn, Bí thư Chi bộ thôn Trung Hòa cho biết: Trước kia, tình hình trộm cắp, tệ nạn xã hội ở các thôn khá phức tạp. Khi lực lượng công an chính quy được tăng cường về địa phương có nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trật tự nên các tệ nạn như: đánh bạc, đánh nhau, trộm cắp đã giảm đi rất nhiều, nhân dân rất tin tưởng, phấn khởi. Nhờ an ninh trật tự được bảo đảm, ông Nguyễn Như Tuấn cùng nhiều chủ vườn ở thôn Toàn Thắng giờ đây có thể yên tâm đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Ông Tuấn cho biết: Quy mô nhà vườn của gia đình tôi khoảng 7.000m2 với nhiều loại cây cảnh quý tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Trước kia, việc quản lý tài sản rất khó khăn và thường xuyên bị mất cắp nhưng nhờ có sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ từ lực lượng Công an xã nên nay hiện tượng trộm cắp cây cảnh không còn. Việc trông coi của chúng tôi cũng trở nên dễ dàng hơn.

Nhờ sự nỗ lực của lực lượng Công an xã, sự ủng hộ của nhân dân, thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, các vụ việc gây mất trật tự an toàn xã hội được quản lý và giảm dần. Đây là yếu tố rất quan trọng tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch làng vườn Bách Thuận, thu hút đông đảo du khách đến với địa phương.

NGUYỄN TRIỆU

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ. Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hiệu quả phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ

5 năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp (CTPH) số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN, ngày 5/1/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý (TGPL), tư vấn pháp luật (TVPL) cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018 - 2022 đã được Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho phụ nữ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế địa phương.

Sở thường xuyên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh và cán bộ phụ trách pháp chế các sở, ngành. Chú trọng tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; Luật Hôn nhân và gia đình 2014; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bảo vệ môi trường; các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng nông thôn mới, an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường... Đây mạnh tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cho hội viên phụ nữ và nhân dân. Chỉ đạo các phòng, đơn vị hướng về cơ sở; tổ chức nhiều hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực pháp luật cho nữ cán bộ công chức, viên chức ngành tư pháp nội riêng và phụ nữ trong tỉnh nói chung. Hội LHPN tỉnh chủ trì và phối

hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, truyền thông kiến thức cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Chú trọng tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hướng dẫn kỹ năng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình; phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; kỹ năng nuôi dạy, chăm sóc trẻ; phát động đợt thi đua "Phụ nữ Thái Bình tích cực hành động vì an ninh trật tự, an toàn xã hội và trẻ em trong gia đình". Hội LHPN các huyện, thành phố bên cạnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đã tổ chức ký giao ước thi đua tới hội phụ nữ cơ sở; thành lập mới 132 mô hình chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại các cơ sở hội và trường học.

Công tác hòa giải cơ sở tiếp tục được củng cố về tổ chức và duy trì hoạt động. Các tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên thường xuyên được kiện toàn và bồi dưỡng về kỹ năng, kiến thức pháp luật. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 1.769 tổ hòa giải với 13.443 hòa giải viên đã tích cực sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt, tích cực tham gia các vụ hòa giải mang lại sự yên vui, hạnh phúc trong mỗi gia đình, dòng họ. Tỷ lệ hòa giải thành hàng năm đạt trên 80%.

Công tác TVPL, TGPL được chú trọng. Sở chỉ đạo Trung tâm TGPL lồng ghép tuyên truyền pháp luật các hội nghị TGPL lưu động, trực tiếp giải đáp những thắc mắc, cung cấp kiến thức pháp luật cho phụ nữ và trẻ em. Từ tháng 1/2018 đến 30/6/2022, Trung tâm đã thực hiện 156 hội nghị TGPL lưu động, trong đó phối hợp với hội LHPN các cấp tổ chức được 29 hội nghị. Thực

hiện tư vấn 596 vụ việc, tham gia tố tụng 761 vụ. Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh tổ chức 10 hội nghị TGPL cho 1.700 cán bộ, hội viên phụ nữ.

Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật luôn được Sở Tư pháp thực hiện theo đúng quy định của Luật Bình đẳng giới năm 2006, Thông tư số 17/2014/TT-BTP, ngày 13/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thực hiện các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phân tích xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp hội phụ nữ đã tích cực tham gia, góp ý vào các dự thảo văn bản Luật, chú ý đến các quy định để bảo đảm đưa vấn đề giới một cách phù hợp và có giá trị thực thi trong cuộc sống.

Nhìn chung, việc chỉ đạo và triển khai thực hiện CTPH được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao. Thời gian tới, hai ngành sẽ tiếp tục phối hợp qua các cấp, nâng cao nhận thức của cán bộ, các ngành về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PBGDPL, TGPL, TVPL, hòa giải ở cơ sở cho phụ nữ, từ đó tạo sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động này.

HẠNH NGA (Sở Tư pháp Thái Bình)